



บันทึกข้อความ

เลขที่	3315
วันที่	11 ต.ค. 2564
เวลา	16:13
อัตรา	3

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔
 ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๑๙๙๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ในระบบบริหาร
 การปฏิบัติงาน (e-Operation)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ด้วยกองแผนงาน ได้ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) พบว่า
 มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และกองแผนงานได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงเหตุผล ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่
 สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนได้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร	อาหารนมสำหรับเด็กและ เยาวชน	- จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนม โรงเรียน มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก เป็นการ ติดตามการจัดส่งและตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนใน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบการจัดส่งนม โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียนเปิดภาคเรียน ไม่พร้อมกัน จึงจำเป็นต้องตรวจติดตามการจัดส่งนม โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้ นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตั้งแต่วันแรกของ การเปิดภาคเรียน	สำนัก เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์
โครงการพัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลและ อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักรกลและ อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	- เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกล การเกษตรด้านปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก เกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการมาก เพื่อเร่งสำรอง เสบียงสัตว์ ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป	สำนักพัฒนาอาหาร สัตว์
โครงการพัฒนา ศักยภาพกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตร	การพัฒนาการผลิต ปศุสัตว์	- จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีปศุสัตว์ได้รับการผสมเทียมและตั้งท้องเป็น จำนวนมากโดยมีระยะเวลาการตั้งท้องประมาณ ๙ เดือน ปศุสัตว์บางส่วนจะคลอดลูกในปีงบประมาณ ถัดไป ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสัตว์พันธุ์ดีที่ ผลิตได้จากการผสมเทียม (ลูกเกิด) มากกว่าแผนงาน ที่คาดการณ์ไว้	สำนัก เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	- สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานสูงเนื่องจาก <u>ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์จะหมดอายุพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</u> ทำให้มียอดผู้ประกอบการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการออกใบอนุญาต ขายอาหารสัตว์รายใหม่ด้วย	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม บำบัดและขั้นสูตรโรคสัตว์	- จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและขั้นสูตรโรคสัตว์ มีผลการดำเนินงานสูงเนื่องจาก <u>มีตัวอย่างส่งมาเพื่อทดสอบมากกว่าจำนวนตัวอย่างที่คาดการณ์ไว้</u>	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
	พัฒนาอาหารสัตว์	- จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก <u>อยู่ในช่วงฤดูกาลผลิตหญ้าแห้ง</u> เกษตรกรพัฒนาอาชีพที่ผลิตเสบียงสัตว์จำหน่ายมีผลผลิตในการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์มีความสนใจและให้ความสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
	ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	- ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก ช่วงฝนตกหนัก อากาศเกิดความชื้น และอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ <u>แมลงพาหะของโรค และเชื้อจุลินทรีย์</u> ทำให้สามารถแยกเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างส่งตรวจและนำมาครอบครองได้มากขึ้น	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
โครงการอื่น	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	กองงาน
เนื่องมาจากพระราชดำริ		มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก มีการปรับรูปแบบการให้บริการจากเดิม เป็นการให้บริการแบบกลุ่มย่อยกระจายจุดการให้บริการในหลายจุด สามารถจัดได้หลายวัน ซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรคำแนะนำ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	พระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต พัฒนา ศักยภาพด้านปศุสัตว์	การพัฒนาสุขภาพสัตว์	- การบริการแก้ปัญหาระดับฟาร์ม (HHU) มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก การเข้าแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม มีหลายกิจกรรม ได้แก่ ด้านอายุกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การตัดแต่งกีบ แนะนำการจัดการรีดนม แนะนำการจัดการอาหาร และแนะนำการจัดการฟาร์มอื่นๆ ทำให้เป็นการดำเนินการซ้ำในฟาร์มเดิมในแต่ละเดือน	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
	พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	- จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ ทำให้ผลผลิตที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

๒. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต พัฒนา ศักยภาพการปศุสัตว์	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและ วัคซีนโรคสัตว์	- ผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ (ได้ส/ซีซี) มีผลการดำเนินงานต่ำ แยกเป็น วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโค-กระบือ เนื่องจากมีความต้องการใช้วัคซีนเพิ่มขึ้น จึงมีการปรับแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร, วัคซีนฝัดตาข่ายไก่, วัคซีนรวมนิวคลีอัสเซลล่า และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ วัคซีนเฮโมราจิกเซฟติซีเมีย และ วัคซีนฝัดตาข่ายไก่ เนื่องจากมีความต้องการลดลง จึงต้องมีการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้วัคซีนมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการสามารถจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่ได้ตามปริมาณความต้องการ วัคซีนแบคทีเรีย เนื่องจากความต้องการใช้วัคซีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพียงพอแล้ว จึงมีการปรับลดแผนการผลิตตามความต้องการใช้วัคซีน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวัคซีนหมดอายุ วัคซีนแอนติเจนโรสเบงกอล มีการผลิตไว้เพื่อสำรองใช้ในกรณีมีความต้องการแอนติเจนเร่งด่วน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
	จัดสวัสดิภาพสัตว์	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนได้ โดยวัคซีนที่ฉีดไป ๗๘๘,๐๑๐ ตัว เป็นวัคซีนที่สั่งซื้อไปเมื่อปี ๒๕๖๓	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	มหกรรมปศุสัตว์	- จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถจัดงานได้ ต้องยกเลิกการจัดงาน เช่น การจัดงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ของจังหวัดสิงห์บุรี, งานโคนมแห่งชาติ, งานมหกรรมโคเนื้อ กระบือ เป็นต้น	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	- จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ขอยายเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสัญญาสิ้นสุด ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็น ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๔/(๐๖๒๔/๖๑๒) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	- พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจาก กลุ่มเกษตรกรยกเลิกแปลง	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของ รอธ. เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสำนัก/กอง เร่งรัดการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนโดยเร็ว
๒. แจ้ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ต่อไป

มนฤทัย
๑๑ ต.ค. ๖๔

(Signature)
๑๑ ต.ค. ๖๔

(Signature) 11 ต.ค. ๖๔

(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ

(Signature)

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔